

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.70 แข็งค่าสวนทางภูมิภาค ราคาทองหนุน คาดกรอบวันนี้ 33.55-33.85

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 33.70 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าจากระดับปิดตลาดช่วงเย็นวานนี้ที่ 33.77 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวสวนทางกับค่าเงินภูมิภาค โดยได้รับแรงหนุนจากการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการค้าทองคำ หลังสถานการณ์ราคาทองในตลาดโลกเมื่อคืนปรับตัวเพิ่มขึ้นไปมากถึง 44.50 ดอลลาร์/ออนซ์

ขณะที่ทิศทางการลงทุนในประเทศยังไม่ค่อยสดใสมากนัก เนื่องจากตลาดมีความกังวลเรื่องการทำสงครามการค้าที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจนอาจส่งผลกระทบต่อภาวะการค้าโลก

"บาทแข็งค่าลงมาจากเย็นวานนี้ สวนทางกับภูมิภาค เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการค้าทองคำที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 44 ดอลลาร์" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.55 - 33.85 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 148.12 เยน/ดอลลาร์ จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 148.14 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0850 ดอลลาร์/ยูโร จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0875 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 33.783 บาท/ดอลลาร์

-นายกช วัลลภ กรร.แลกเปลี่ยนข้อมูลรับมือนโยบายทรัมป์ 2.0 ให้ใช้คณะทำงานนโยบายการค้าสหรัฐฯ ที่รัฐบาลตั้งขึ้นเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนหลัง "สนั่น" ชูใช้โมเดลที่มไทยแลนด์เจรจากับสหรัฐฯ ด้าน ม.หอการค้าไทย คาดมูลค่าส่งออกไทยในปี 68 อาจจะลดลง 56,067 ล้านบาท จุดจีดีพี 0.30% แต่หากเดือน เม.ย.นี้ สหรัฐฯ ขึ้นภาษีกลุ่มรถยนต์เพิ่ม ไทยเสี่ยงสูญมูลค่าส่งออกเกิน 1 แสนล้านบาท

-“แอตต้า” ชี้ห้มดยุคจีนที่เยวไทย 10 ล้านคนเหมือนในปี 2562 อีกทั้งให้ถึงเป้าขั้นต่ำ 7.3 ล้านคนยังเป็นไปได้ยาก มองต่างชาติที่เยวไทยทั้งปี 2568 ได้แค่ 37 ล้านคน ไปไม่ถึงเป้ารัฐบาล 39 ล้านคน

-ทุนยานยนต์จีนสบช่อง เขตการค้าเสรี มาตรการส่งเสริมอีวี บุกไทย มองเป็นตลาดศักยภาพมีโอกาสขยายตัวสูง วางเป็นฐานการผลิต-ส่งออก เพิ่มความหลากหลายการผลิต สร้างอีโคโนมีส์ ออฟสเกล ด้านกลุ่มอะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่งเริ่มขยับตัว ประเดิมร่วมงานบางกอก มอเตอร์โชว์ ด้านลิสซิ่งไทยจับตาทุณเงินหาช่องแข่งขันปล่อยสินเชือ หวันต้นทุนการเงินได้เปรียบ

-ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ชูเรียกเก็บภาษีต่อผลิตภัณฑ์สุราและแอลกอฮอล์จากสหภาพยุโรป (EU) สูงถึง 200% เพื่อตอบโต้ต่อการที่ EU เรียกเก็บภาษี 50% ต่อวิสกี้ที่นำเข้าจากสหรัฐฯ

-กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 3.2% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรายปี ชะลอตัวลงจากเดือนม.ค.ที่เพิ่มขึ้น 3.7% และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.3% และดัชนี PPI พื้นฐาน (Core PPI) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 3.4% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรายปี ชะลอตัวลงจากเดือนม.ค.ที่เพิ่มขึ้น 3.8% และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.6%

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง 2,000 ราย สู่ระดับ 220,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 226,000 ราย

-ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (13 มี.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อคืนหลังจากที่ดอลลาร์ถูกเทขายเกือบตลอดทั้งสัปดาห์

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันพฤหัสบดี (13 มี.ค.) โดยราคาทองคำเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมุดหมายสำคัญที่ระดับ 3,000 ดอลลาร์ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ราคาทองคำยังได้ปัจจัยบวกจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลังจากเงินเฟ้อชะลอตัวลง

-ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญสหรัฐฯ ที่จะเปิดเผยในวันนี้ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนมี.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

-นักลงทุนจับตาการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ (ชัตดาวน์) ในวุฒิสภาสหรัฐฯ โดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะต้องส่งให้ปธน.ทรัมป์ลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมายภายในวันนี้ (14 มี.ค.) เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะชัตดาวน์

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้